
ทรูมูฟ เอช เขารับเอกสารคําขอรับใบอนุญาตประมูล

คลื่น1800 เพื่อพิจารณารายละเอียดกอนตัดสินใจ

ทรูมูฟ เอช เขารับเอกสารคําขอรับใบอนุญาตประมูลคลื่น1800 เพื่อพิจารณารายละเอียดกอนตัดสินใจ

ทรูมูฟ เอช สงผูแทนเขารับเอกสารคําขอรับใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่ยาน 1800 MHz ในวันน้ี พรอมชีแ้จงวา

เป็นบทบาทหน าที่ของผูประกอบการที่ควรจะตองเขามารับทราบเงื่อนไขการประมูล เพื่อที่จะไมเสียโอกาสใน

การนํากลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครัง้ โดยขณะน้ีไดมีการวาจางบริษทัที่ปรึกษาภายนอกมาทําการศึกษาความ

เหมาะสมและความคุมคาในการลงทุน อยางไรก็ตามปริมาณคลื่นความถี่ที่ทรูมูฟ เอช มีอยูในปัจจุบัน เป็นคลื่น

ความถี่ที่หลากหลายและมีแบนดวิธที่มากถึง 55 MHz นัน้ มากพอตอการรองรับการใชงานของลูกคาซึ่งปัจจุบันมีอยู

กวา 27 ลานราย และเมื่อประเมินเปรียบเทียบอัตราการใชงานดาตาของลูกคากับแบนดวิธที่มี ก็ยังเพียงพอที่จะ

รองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพไดตอไปในอนาคต ถึงแมจะมีจํานวนลูกคาเพิ่มอีกเทาตัวก็ตาม

สําหรับประเด็นเรื่องกติกาและราคาตัง้ตนคลื่น 1800 MHz ที่กสทช.ไดกําหนดจากราคาสุดทายของการประมูลคลื่น

1800 MHz ครัง้ที่ผานมา นับเป็นราคาเริ่มตนที่สมเหตุสมผลและทําใหเกิดการแขงขันที่เทาเทียม

ทัง้น้ี ดวยเหตุผลของปริมาณคลื่นที่ปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีอยูมากพอที่จะรองรับจํานวนลูกคาที่จะเพิ่มมากขึ้นใน

อนาคต ทีมผูบริหารจึงเห็นวา ยังไมมีความจําเป็นที่จะตองมีคลื่นความถี่เพิ่มเติมในขณะน้ี แตอยางไรก็ตามการ

พิจารณาตัดสินใจเขารวมประมูลจะขึ้นอยูกับผลการศึกษาของบริษทัที่ปรึกษาและมติของคณะกรรมการบริษทัที่จะมี

ขึ้นตอไป
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